

Năm học 2024 - 2025 đề cao kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới không ngừng, nâng cao chất lượng

Sáng ngày 23/8, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2023 - 2024, triển khai nhiệm vụ năm học 2024 - 2025. Đồng chí Phạm Văn Nghiệm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

Năm học vừa qua, ngành giáo dục đã có những bước đột phá trong xây dựng đội ngũ, nâng cao chất lượng dạy và học. Ngành đã hoàn thành việc tham mưu các văn bản của ngành theo chương trình, kế hoạch của UBND tỉnh; chủ động thực hiện các giải pháp hoàn thành nhiệm vụ năm học 2023 - 2024; chất lượng giáo dục các cấp học tiếp tục được duy trì tốt. Chương trình GDPT 2018 được thực hiện hiệu quả; chú trọng duy trì, mở rộng số lượng lớp học và bổ sung phòng học kiên cố, giảm số phòng học tạm, mượn. Kết thúc năm học, trung bình các môn thi tốt nghiệp của tỉnh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia

xếp thứ 11/63 tỉnh, thành phố (tăng 4 bậc so với năm 2023), tỷ lệ học sinh tốt nghiệp đạt 99,9% (tăng 0,12% so với năm 2023); có 2 thủ khoa, 1 á khoa toàn quốc. Về chất lượng giáo dục mũi nhọn, 1 học sinh đạt huy chương đồng Olympic Vật lý châu Âu, 42 học sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia, gần 2.500 học sinh lớp 10, 11, 12 đạt học sinh giỏi cấp tỉnh các môn văn hóa.

Năm học 2024 - 2025 là năm học chương trình GDPT 2018 được triển khai ở tất cả các lớp từ lớp 1 đến lớp 12, cũng là năm học đầu tiên tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT theo chương trình GDPT 2018, ngành giáo dục đặt ra những nhiệm vụ trọng tâm nhằm thực hiện đúng để năm học: "Kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới không ngừng, nâng cao chất lượng".

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch

UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao kết quả ngành giáo dục đạt được trong năm học vừa qua, đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần sớm khắc phục như: sai sót trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025, việc sử dụng ngân sách để đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học còn chậm, chưa tuyển đủ số giáo viên theo chỉ tiêu biên chế được giao, hoạt động dạy thêm, học thêm chưa thực hiện đúng quy định... Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị toàn ngành tiếp tục đổi mới, đổi mới phương pháp dạy và học để tổ chức tốt các kỳ thi theo chương trình GDPT 2018. Đồng thời, giảm bớt các cuộc thanh tra, kiểm tra không cần thiết, tránh tạo áp lực cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Nghiên cứu, tham mưu cấp có thẩm quyền phát triển mô hình liên kết dạy tiếng Anh trong các nhà trường. Các cơ sở giáo dục phát huy dân chủ, đoàn kết, thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục thực hiện tốt nhiệm vụ năm học, trước mắt là xây dựng kế hoạch tổ chức lễ khai giảng trang trọng, thiết thực để ngày khai giảng thực sự là ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường.

ĐẶNG ANH

địa bàn tỉnh đạt trường chuẩn quốc gia. Tập trung nghiên cứu, đổi mới phương pháp dạy và học để tổ chức tốt các kỳ thi theo chương trình GDPT 2018. Đồng thời, giảm bớt các cuộc thanh tra, kiểm tra không cần thiết, tránh tạo áp lực cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Nghiên cứu, tham mưu cấp có thẩm quyền phát triển mô hình liên kết dạy tiếng Anh trong các nhà trường. Các cơ sở giáo dục phát huy dân chủ, đoàn kết, thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục thực hiện tốt nhiệm vụ năm học, trước mắt là xây dựng kế hoạch tổ chức lễ khai giảng trang trọng, thiết thực để ngày khai giảng thực sự là ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường.

QUỲNH LƯU

Đoàn kiểm tra của Ban An toàn giao thông tỉnh làm việc với UBND thành phố Thái Bình

Sáng ngày 23/8, đoàn kiểm tra của Ban An toàn giao thông tỉnh làm việc với UBND thành phố Thái Bình về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn thành phố những tháng đầu năm 2024, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

Những tháng đầu năm 2024, thành phố quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao công tác bảo đảm trật tự ATGT, trật tự đô thị (TTĐT). Công an thành phố thường xuyên kiểm tra, xử lý các vi phạm về nồng độ cồn, kiểm soát tốc độ, tải trọng, chống ùn tắc giao thông, đua xe trái phép... Đã phát hiện, xử lý hơn 1.600 trường hợp vi phạm số tiền gần 3,9 tỷ đồng. Các đơn vị chức năng của thành phố, UBND các phường, xã thực hiện kiểm tra, xử lý vi phạm về

TTĐT, ATGT; tháo dỡ 98 biển quảng cáo, bạt che; thu giữ 667 xe đẩy hàng hóa, bàn ghế; xử lý vi phạm hành chính về TTĐT 52 trường hợp.

Đoàn kiểm tra ghi nhận những kết quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm ATGT của thành phố, đồng thời thảo luận về những tồn tại, hạn chế, đề xuất những giải pháp trong thời gian tới như: đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng các hội nghị trực tiếp đến người dân; tăng cường giải pháp xử lý triệt để các điểm đen về ATGT, các tuyến đường khu vực thi công công trình giao thông; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để hạn chế tình trạng vi phạm hành lang ATGT đường bộ.

MINH NGUYỄN

Thực hiện các giải pháp bảo đảm chất lượng nước sạch trên địa bàn xã Nam Trung

Sáng ngày 23/8, Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Bình tổ chức hội nghị báo cáo tình hình cung cấp nước sạch trên địa bàn xã Nam Trung (Tiền Hải).

Ngày 11/8, Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Bình nhận được thông tin của nhân dân phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng về chất lượng nước sạch do Xí nghiệp nước Nam Trung (trực thuộc Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Bình) cung cấp không bảo đảm chất lượng. Công ty đã tiến hành rà soát, kiểm tra, xác định nguyên nhân là do quá trình cải tạo, mở rộng đường giao thông gây sự cố vỡ đường ống dẫn nước nhưng không được khắc phục kịp thời nên đất cát trôi vào đường ống dẫn ảnh hưởng chất lượng nước cấp đến các hộ dân. Công ty đã tiến hành các giải pháp xử lý đường ống, đồng thời tuyên truyền, khuyến cáo các hộ dân chủ động thu rửa bể chứa, téc nước tại gia đình để bảo đảm chất lượng nước.

Sau khi nghe Công ty báo cáo giải trình, đại diện các cơ quan, đơn vị, ngành chức năng của tỉnh, huyện phát biểu đưa ra các giải pháp giúp Công ty duy trì chất lượng nước lâu dài cung cấp

cho người dân xã Nam Trung. Trong đó, đầu tư xây dựng hồ sơ lắng để tích trữ nguồn nước thô, cung cấp nước sạch trên địa bàn xã Nam Trung (Tiền Hải). Ngày 11/8, Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Bình nhận được thông tin của nhân dân phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng về chất lượng nước sạch do Xí nghiệp nước Nam Trung (trực thuộc Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Bình) cung cấp không bảo đảm chất lượng. Công ty đã tiến hành rà soát, kiểm tra, xác định nguyên nhân là do quá trình cải tạo, mở rộng đường giao thông gây sự cố vỡ đường ống dẫn nước nhưng không được khắc phục kịp thời nên đất cát trôi vào đường ống dẫn ảnh hưởng chất lượng nước cấp đến các hộ dân. Công ty đã tiến hành các giải pháp xử lý đường ống, đồng thời tuyên truyền, khuyến cáo các hộ dân chủ động thu rửa bể chứa, téc nước tại gia đình để bảo đảm chất lượng nước.

Đại diện lãnh đạo Công ty phát biểu tiếp thu ý kiến của các đại biểu, nghiêm túc rút kinh nghiệm không để xảy ra các sự cố về chất lượng nước như thời gian vừa qua, thực hiện các giải pháp nhằm bảo đảm ổn định chất lượng nước. Đồng thời, đề nghị UBND huyện Tiền Hải chỉ đạo các đơn vị thi công phối hợp với Công ty trong việc di chuyển đường ống cấp nước để lấy mặt bằng xây dựng dẫn bảo đảm cấp nước ổn định; UBND xã Nam Trung, các ngành, đoàn thể và nhân dân trong xã tạo điều kiện, cho phép đào một số vị trí trên đường, ống bê tông để kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng đường ống và cam kết hoàn trả mặt bằng các hố đào; ngành điện có giải pháp ưu tiên cấp điện ổn định cho nhà máy.

TRẦN TUẤN

Khánh thành nhà tình thương tặng học sinh nghèo

Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Đài PTTH Thái Bình phối hợp tổ chức lễ khánh thành nhà tình thương tặng em Vũ Bùi Anh Tuấn, học sinh có hoàn cảnh khó khăn xã Vũ Đoài (Vũ Thư).

Em Vũ Bùi Anh Tuấn, học sinh lớp 5, mồ côi cả cha lẫn mẹ, ở cùng bà ngoại đã hơn 80 tuổi không còn khả năng

lao động, điều kiện sống rất khó khăn. Những năm qua, hai bà cháu ở trong ngôi nhà cấp 4 đã xuống cấp nghiêm trọng, không bảo đảm an toàn.

Trước hoàn cảnh của em Tuấn, quý "Tiếp sức đến trường" do Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Đài PTTH Thái Bình vận động, quản lý đã hỗ trợ

100 triệu đồng, cùng với người thân, họ hàng và các nhà hảo tâm ủng hộ thêm 60 triệu đồng giúp hai bà cháu xây dựng ngôi nhà mới. Ngôi nhà mái bằng có diện tích sử dụng hơn 40m², công trình phụ khép kín, sau hơn 3 tháng thi công đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng giúp hai bà cháu có chỗ ở an toàn, tạo điều kiện để em Tuấn yên tâm học tập.

Nhân dịp này, huyện Vũ Thư hỗ trợ em Tuấn 3 triệu đồng mua quần áo, sách vở, đồ dùng học tập chuẩn bị bước vào năm học mới. Từ tháng 9/2024, Hội Chữ thập đỏ huyện Vũ Thư sẽ vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ thường xuyên cho hai bà cháu số tiền 1,5 triệu đồng và 20kg gạo mỗi tháng.

QUỲNH LƯU

Doanh nghiệp đồng hành cùng người lao động

Nhằm giữ chân lao động có tay nghề và thu hút nguồn nhân lực mới, nâng cao hiệu quả sản xuất, các doanh nghiệp (DN) ở cụm công nghiệp Mỹ Xuyên (Thái Thụy) luôn quan tâm đến quyền lợi vật chất, tinh thần của người lao động (NLD).

Tạo điều kiện để người lao động yên tâm làm việc

Công ty TNHH Quốc tế Tanson bắt đầu hoạt động từ năm 2019, chuyên sản xuất gia công đồ chơi trẻ em, tạo việc làm cho hơn 200 lao động. Mỗi tháng, bên cạnh mức lương 4,2 triệu đồng/người, DN đang chi trả cho NLD một số khoản phụ cấp như: 25.000 đồng/suất ăn ca; làm đủ 26 ngày công được thưởng 500.000 đồng/tháng; 200.000 đồng xăng xe/tháng... Công ty bố trí khu vực nghỉ trưa, tạo điều kiện cho NLD nghỉ ngơi, thoải mái tinh thần, bảo đảm sức khỏe để tiếp tục làm việc. Chị Nguyễn Thị Ánh, xã Thái Xuyên chia sẻ: Tôi làm việc tại Công ty TNHH Quốc tế Tanson được hơn 4 năm. Vào làm việc tại Công ty, tôi được học nghề, các chế độ, chính sách được quan tâm chăm lo. Với tổng thu nhập hơn 8 triệu đồng/tháng, công nhân chúng tôi ai cũng vui mừng. Tôi cảm thấy may mắn khi tìm được công việc phù hợp gần nhà. Tôi sẽ gắn bó lâu dài với Công ty.

Bà Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch Công đoàn Công ty cho biết: Thực hiện chính sách an sinh xã hội đối với NLD, Công đoàn Công ty tập trung vào việc giám sát, bảo đảm chế độ, chính sách cho NLD. Cụ thể, Công đoàn đề xuất Công ty xây dựng quy chế dân chủ, trong đó Công đoàn là đầu mối tiếp nhận ý kiến của công nhân, đưa ra đối thoại định kỳ 3 tháng/lần. Đồng thời, Công đoàn đề xuất xây dựng thỏa ước lao động tập thể với nhiều nội dung có lợi cho NLD như mức lương cao hơn mức lương tối thiểu, chế độ ưu tiên cho lao động nữ đang nuôi con nhỏ, thai sản. Ngoài ra, Công đoàn chủ động để xuất Công ty tổ chức các hoạt động như bữa cơm công đoàn, chúc mừng sinh nhật, tặng quà tết, ngày Quốc tế Phụ nữ... đây là những chính sách khiến NLD thêm gắn bó với DN.

Khích lệ sức sáng tạo của người lao động

Trong suốt quá trình làm việc tại Công ty TNHH Quốc tế Mido-Vina, chị Trần Thị Thu Hiền luôn nỗ lực hết mình trong công việc, tận dụng thời gian học hỏi nâng cao trình độ để tiếp cận, làm chủ các thiết bị, máy móc hiện đại nhằm tạo ra sản phẩm tốt nhất. Từ năm 2022 đến nay, hưởng ứng phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", chị Hiền đã có 2 sáng kiến về "Cải tiến công nghệ hầm chun bằng máy Kansai trong sản xuất" và "Băng tải Roller ở khu vực hoàn thiện sản phẩm" làm lợi cho Công ty hơn 300 triệu đồng/năm. Chị chia sẻ: Trong quá trình làm việc ở chuyên may, tôi thấy công đoạn hầm chun công nhân đều phải làm thủ công, rất tốn thời gian và tính thẩm mỹ không cao. Tôi đã đề xuất lãnh đạo Công ty áp dụng công nghệ hầm chun bằng máy Kansai trong sản xuất giúp chuyên may rút ngắn được thời gian, sản phẩm đẹp và chính

xác hơn, sản lượng gấp 60 lần so với trước. Ngoài ra, tôi còn có sáng kiến "Băng tải Roller ở khu vực hoàn thiện sản phẩm" để thay thế sức lao động của công nhân khi kiểm hàng. Sản phẩm sẽ được đưa qua băng tải từ khu vực kiểm hàng đến khu vực hoàn thiện đóng gói sản phẩm. Tôi rất vui khi sáng kiến được Công ty áp dụng, ghi nhận.

Bà Nguyễn Thị Thu, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Quốc tế Mido-Vina cho biết: Khi Công đoàn Công ty phát động phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của NLD. Nhiều sáng kiến khi áp dụng vào thực tế sản xuất đã mang lại hiệu quả kinh tế rõ nét. Công đoàn cùng với lãnh đạo Công ty đã trao thưởng cho những sáng kiến xuất sắc. Từ phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" đã nâng cao năng suất lao động và nâng cao chất lượng sản phẩm. 6 tháng đầu năm 2024, Công ty đã xuất bán hơn 1 triệu sản phẩm ra thị trường, doanh thu ước đạt hơn

34 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm 2023.

Hiện nay, cụm công nghiệp Mỹ Xuyên đã thu hút 4 DN vào đầu tư, tạo việc làm cho hơn 2.000 lao động địa phương với thu nhập 7 - 10 triệu đồng/người/tháng. Để NLD gắn bó với DN, bên cạnh yếu tố lương, thưởng, các DN luôn quan tâm cải thiện môi trường làm việc, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, qua đó khích lệ sức sáng tạo của NLD. Bà Đỗ Thị Xuyên, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Thái Thụy cho biết: Thời gian qua, công đoàn cơ sở ở cụm công nghiệp Mỹ Xuyên đã phát huy vai trò cầu nối giữa NLD và DN; không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để thực hiện tốt các chức năng của tổ chức công đoàn, chăm lo toàn diện cho NLD; giai đoạn 2018 - 2023, trong phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", NLD đã đăng ký và thực hiện hơn 30 sáng kiến, nhiều sáng kiến đã đem lại lợi nhuận hàng trăm triệu đồng/năm. Trong thời gian tới, Liên đoàn Lao động huyện tiếp tục triển khai các hoạt động hướng về NLD, đổi mới công tác chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLD; phát động các phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công tác; tập trung đổi mới, thương lượng tập thể, mang lại lợi ích cho NLD, giúp NLD thêm tin yêu, gắn bó, đồng lòng xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.

NGUYỄN THẨM



Công ty TNHH Quốc tế Tanson đang tạo việc làm cho hơn 200 công nhân, thu nhập hơn 7 triệu đồng/người/tháng.

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÁI BÌNH

Chủ động phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn



Công nhân Điện lực Thái Thụy phát quang hành lang lưới điện bảo đảm cấp điện ổn định trong mùa mưa bão.

Thời gian qua, để chủ động phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN), Công ty Điện lực Thái Bình đã chuẩn bị các phương án, nhân lực, vật lực, sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra, bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định phục vụ đời sống người dân trên địa bàn.

Chủ động PCTT và TKCN theo phương châm "4 tại chỗ", Điện lực Quỳnh Phụ đã triển khai phương án diễn tập và xử lý sự cố nhằm nâng cao khả năng ứng phó, nhân lực, vật lực trong mùa mưa bão. Ông Đào Quốc Thuận, Giám đốc Điện lực Quỳnh Phụ cho biết: Định kỳ hàng năm Điện lực Quỳnh Phụ và TKCN đến cán bộ, công nhân viên, người lao động. Năm 2024, đơn vị đã triển khai diễn tập với tình huống giả định tìm và xử lý sự cố sau bão với trường hợp đứt một dây pha A tại khoảng cột 34-35 đường dây 35kV nhánh trạm bơm Quỳnh Hoa, thuộc đường dây 371E11.8. Ngay sau khi phát hiện sự cố, cán bộ, nhân viên kỹ thuật Điện

lực Quỳnh Phụ đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, khẩn trương xử lý sự cố, khắc phục nhanh hiệu quả. Thông qua diễn tập nhằm nâng cao khả năng xử lý nhanh các sự cố điện bảo đảm hệ thống công trình lưới điện vận hành an toàn, liên tục, hạn chế tối đa thiệt hại và khắc phục kịp thời, nhanh nhất thiệt hại do mưa bão gây ra.

Cùng với Điện lực Quỳnh Phụ, các đơn vị của Công ty Điện lực Thái Bình cũng đã tích cực xây dựng các phương án xử lý sự cố, thực tập xử lý các sự cố về điện để nâng cao năng lực cấp điện ổn định trong mùa mưa bão. Ông Chu Bạch Dương, Giám đốc Xí nghiệp lưới điện cao thế Thái Bình cho biết: Để bảo đảm cấp điện ổn định trên hệ thống lưới điện cao thế, đơn vị đã kiểm tra xử lý tiếp xúc một số vị trí cột neo; phối hợp với đơn vị thi công treo lại dây dẫn, dây chống sét, cáp quang. Tăng cường kiểm tra, rà soát các khiếm khuyết để tiến hành xử lý như lắp đặt bổ sung dây neo, xử lý chống sét tại các vị trí cột xung yếu, đồng thời kiểm tra các vị trí lắp đặt chống sét để

bảo đảm vận hành, giảm thiểu nguy cơ thiệt hại do sự cố sét gây ra trên lưới điện.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thái Bình cho biết: Ngay từ đầu năm, Công ty Điện lực Thái Bình đã thành lập Ban Chỉ huy PCTT và TKCN, đồng thời thành lập các đội xung kích tại điện lực các huyện, thành phố. Phần công việc cho các thành viên, xây dựng kế hoạch và phương án PCTT và TKCN cụ thể, chi tiết, sát thực tế, phù hợp với tình hình, đặc điểm của từng đơn vị theo phương châm "4 tại chỗ". Tổ chức diễn tập PCTT và TKCN, xử lý sự cố, quản lý an toàn trên lưới điện. Ngành điện còn tranh thủ nguồn vốn đầu tư xây dựng trạm biến áp Hưng Hà 2, trạm biến áp 110kV Trà Lĩnh đã được đưa vào vận hành. Dự án, công trình điện được đầu tư tại các địa phương đưa vào sử dụng đã góp phần nâng cao chất lượng cung cấp điện, giảm thất thoát điện năng và bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định cho các đơn vị, doanh nghiệp và người dân.

MANH THẮNG